



ประกันแข่งหันเบี้ยทรัพย์สิน20% แถมเพิ่มคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ประกันดัมพ์เหล็กค่าเบี้ยคุ้มครองทรัพย์สินหันรูด 15-20% ชิงกวาดแอร์งานลูกค้ารายใหญ่ แถมขยายคุ้มครองภัยธรรมชาติเต็มร้อย เทรินอินซ์เวอริ์ใจป้ารับอัตรเงินประกันต่อฟรี

นายพนัส อธิวณิชกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัยเปิดเผยว่า สถานการณ์ธุรกิจประกันภัยช่วงครึ่งปีแรกถือว่าแข่งขันกันดุเดือดมาก โดยเฉพาะตลาดประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks-IAR) ที่หันเบี้ยสู้กันลงไปประมาณ 15-20% จากปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันก็ลดทอนเงื่อนไขข้อจำกัดลงกว่าเดิม โดยเฉพาะความคุ้มครองภัยธรรมชาติที่ตอนนั้นคุ้มครองเต็ม 100% ของทุนประกันแล้ว จากเดิมให้แค่ 10% สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

“ช่วงครึ่งปีแรกก็ถือว่าแข่งขันกันดุเดือดมาก และโชคดีที่ไม่มีเคลมใหญ่ ๆ เกิดขึ้นซึ่งเหตุผลที่ทำให้บริษัทประกันภัยแข่งขันกันได้ขนาดนี้ก็เพราะช่วงหลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ปรับเพิ่มเบี้ยขึ้นมาหลายเท่า แต่สถานการณ์ตอนนี้ความเสี่ยงลดลงก็สามารถลดเบี้ยได้มากขึ้น บวกกับรีอินซ์เวอริ์รายใหม่ ๆ เข้ามาในไทยเยอะขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้ไม่เคยเจอเคลมน้ำท่วม จึงแข่งขันได้เต็มที่ ทำให้ความสามารถรับประกันภัยในไทยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย”

ส่วนสถานการณ์ในตลาดประกันภัยทรัพย์สินช่วงครึ่งปีหลังก็จะยังแข่งขันรุนแรงอยู่ ราคาเบี้ยประกันน่าจะลดลงกันได้ไม่น้อยกว่า 20% เมื่อมองในมุมการแข่งขันแล้วก็คือเป็นเรื่องดีสำหรับลูกค้าที่จะซื้อประกันภัยในราคาถูกลง ส่วนบริษัทก็จะได้งานเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องคุมราคาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้วย แล้วเรื่องบริการจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะลูกค้าไม่ได้ดูแค่ค่าเบี้ยอย่างเดียวแล้ว

แหล่งข่าวจากบริษัทประกันภัยรายหนึ่งให้ความเห็นว่า ตลาดประกันภัยทรัพย์สินที่แข่งขันกันหนักในเวลานี้ ปัจจัยสำคัญมาจากเงื่อนไขการทำประกันภัยต่อที่ผ่อนคลายลงจากปี 2555 ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเข้ามาของรีอินซ์เวอริ์รายใหม่ ๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคลมน้ำท่วมที่กล้ารับประกัน กล้าให้วงเงินคุ้มครองสูง ๆ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จัก และมีเงินกองทุนสูง อย่างเช่น เบิร์กไชร์ แสททเวย์ หากไม่มีรีอินซ์เวอริ์กลุ่มนี้เข้ามา ตลาดประกันทรัพย์สินก็คงไม่ได้ดัมพ์เบี้ยลงมาขนาดนี้

ส่วนประเด็นเรื่องโครงการบริหารจัดการน้ำแล้วจะทำให้รีอินซ์เวอริ์มั่นใจมากขึ้นนั้น แหล่งข่าวให้ความเห็นว่า รีอินซ์เวอริ์คงเพียงรับรู้ว่ามีโครงการ แต่ยังไม่ได้นำหนักมาก เพราะยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ฉะนั้นพื้นฐานความเสี่ยงต่อภัยพิบัติของไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

สอดคล้องกับนายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัยกล่าวว่า ครึ่งปีหลังตลาดประกันภัยทรัพย์สินคงยังแข่งขันกันหนัก เพราะประเมินจากเป้าหมายเบี้ยในปีที่หลาย ๆ บริษัทมองการเติบโตค่อนข้างสูงอยู่ ฉะนั้นการแข่งขันก็จะสะท้อนออกมาในรูปของค่าเบี้ยประกันที่ยังสู้กันหนัก และน่าจะลดลงโดยเฉลี่ย 10-20% ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับประวัติการเคลมของลูกค้าแต่ละรายด้วย

“ปีนี้หลายบริษัทได้อัปเดตค่าเบี้ยประกันภัยต่อและเทอมการรับประกันภัยที่ดีกว่าเดิมมาก เพราะมีรีอินซ์เวอริ์รายใหม่ ๆ เห็นโอกาสจากค่าเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอยู่ก็เข้ามากันเยอะ ส่วนรายเดิมก็อยู่เฉยไม่ได้ ก็ต้องสู้เหมือนกัน ถ้าพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงมาก ไม่ได้กระทบจากน้ำท่วมครั้งที่แล้ว รีอินซ์เวอริ์รายเดิมเขาก็สู้ ทำให้ตลาดแข่งขันค่อนข้างรุนแรง” นายสมพรกล่าว